

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าตามภูมิภาค, คาดยังแกว่งในกรอบหลังขาดปัจจัยใหม่

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค โดยดีลเลอร์ คาดว่าเงินบาทจะแกว่งตัวในกรอบต่อไป เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่มาสนับสนุน

*ดอลลาร์ทรงตัวท่ามกลางการซื้อขายที่เจียบเหงา ในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนอาจจะไม่ถือสถานะการลงทุนจำนวนมาก ก่อนจะเกิดเหตุการณ์สำคัญในสหรัฐ และยุโรปโซน

*การประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ทำให้ตลาดระมัดระวัง ขณะที่ตลาดหลายแห่งในเอเชียจะปิดทำการในวันพฤหัสบดีนี้ เนื่องในวันแรงงาน และญี่ปุ่นจะปิดทำการในวันพรุ่งนี้

*ดอลลาร์และยูโรเคลื่อนไหวในกรอบซื้อขายเดิม เมื่อเทียบกับเยน หลังจากเคลื่อนไหวในกรอบแคบตลอดสัปดาห์ โดยดอลลาร์ยังอยู่ในกรอบ 102.00 ถึง 102.80 เยน ส่วนยูโรอยู่ที่ 141.00-142.00 เยน

*ตลาดพยายามหาทิศทางที่ชัดเจนหลังวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ แต่นักวิเคราะห์ คาดว่า เหตุการณ์ในสัปดาห์นี้อาจจะช่วยให้สกุลเงินหลักเคลื่อนตัวออกจากกรอบซื้อขายเดิมได้ โดยตลาดคาดว่า เฟดจะดำเนินการปรับลดโครงการซื้อพันธบัตรในการประชุมในวันที่ 29-30 เม.ย.ต่อไป ขณะที่คาดว่าบีโอเจ จะดำเนินการมาตรการกระตุ้นต่อไป ในการประชุมในวันที่ 30 เม.ย.

*ข้อมูลเงินเฟ้อยังมีความสำคัญต่อแนวโน้มระยะใกล้สำหรับยูโร โดยถ้าข้อมูลเงินเฟ้อออกมาในระดับต่ำอีกครั้ง อาจจะทำให้เพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) อัดฉีดมาตรการกระตุ้นมากขึ้น

*นักลงทุนจะจับตาดูแคเรนต่อไป แม้ตลาดเงินแทบไม่มีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ในยูโรแคเรนก็ตาม โดยหุ้นยุโรปร่วงลงเมื่อวันศุกร์ ขณะที่สัญญาความรุนแรงรอบใหม่ในยูโรแคเรน กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.360 บาท

*09.33 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.23/28 จาก 32.25/30 เมื่อวันศุกร์
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.24/28 จาก 32.27/29 เมื่อวันศุกร์
*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.11/13 จาก 102.15 เมื่อวันศุกร์
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3824/26 จาก 1.3831 เมื่อวันศุกร์

"เข้านี้(บาท)แข็งค่าขึ้นมา หลักๆ คงเป็นไปตามต่างประเทศมากกว่า ปัจจัยใหม่
ยังไม่มีอะไร" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นจากปลายสัปดาห์ก่อน โดยเป็นการแข็งค่า
ตามสกุลเงินภูมิภาคเป็นหลัก ขณะที่ตลาดยังขาดปัจจัยใหม่ที่ชัดเจนมาชี้ทิศทาง โดยคาด
กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ไว้ที่ 32.20-32.35

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้